
 

  



 

กยท.ปัดสั่งโค่นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม แต่เน้นส่งเสริมการปลูกพืชศก.ทดแทนตาม Agri-map 

ข่าวเศรษฐกิจ ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 16:10:17 น. 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ไม่ได้มี
หนังสือสั่งการ หรือนโยบายให้ กยท. ด าเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม (Non-suitable : 
N) ที่มีอยู่ประมาณ 9% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาท่ีดิน โค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่กระทรวง
เกษตรฯ มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราใน
เขตพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกร
ยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ที ่กยท. ก าหนด ได้โดยความสมัครใจ 

 นายธีธัช กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา กยท.  ก าหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะ
มาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอท าการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 
โดยจะมีพนักงานของ กยท. ท าหน้าที่ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย 

 ดังนั้น นโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เป็นนโยบายส าคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมตามแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน ท้ังนี ้หากพ้ืนท่ีดังกล่าวตามแผนที่เกษตร 
ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มา
ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี 
ส าหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทน และด าเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่ไม่
เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกแทน ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น
ที่เหมาะสมกับพื้นที่น้ันๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า 
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กยท. ลั่น กษ.ไม่มีสั่งการโค่นยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม ย้้า เน้นส่งเสริม สร้างความเข้าใจปลูก

ยางและพืชเศรษฐกิจอื่น ตาม Agri-map 

 

จากกระแสข่าวควบคุมพื้นที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ กยท. ขอประกาศย้้าชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่มีค้าสั่งให้เกษตรกรผู้
ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมด้าเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้้าให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความ
เข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร ( Agri-map) หวัง
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  การส่งเสริมปลูกยางพารา การยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) ก าหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้ว
ยื่นขอท าการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดย
จะมีพนักงานของ กยท. ท าหน้าที่ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้น 
นโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
นโยบายส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพ่ือพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้  หากพ้ืนที่
ดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจแทน
ยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรม
เสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
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 นอกจากนี้ ส าหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทน และด าเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับ
พบว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงการปลูกแทน ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า 

 “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ หรือนโยบายให้ กยท. ด้าเนินการ
บังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ( Non-suitable : N) ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 
9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน โค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่ กษ. มี
นโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรที่ปลูก
ยางพาราในเขตพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ( Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง 
การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้น
ชนิดอื่นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ ที่ กยท. ก้าหนด ได้โดยความสมัครใจ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวท้ิงท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดสุรินทร์ มีพิธีสงฆ์ถวายพระเพล พร้อมเปิดป้ายใหม่ในการ "ร าลึก สกย. ก้าวสู่ 
กยท." และทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินสมทบทุนกว่า 3 แสนบาท เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดสุรินทร์ 

วันน้ี (2 ธ.ค. 59) ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ กม. 2 ถนนสายสุรินทร์-สังขะ ต าบลสลักได อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็น
ประธานเปิดแพรคลุมป้าย "การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์" โดยมีพระครูปิยธรรมกิตติ์ (หลวงพ่อช่ืน) เจ้าคณะต าบล
คอโค อ าเภอเมืองสุรินทร์ ได้เจิมอักขระป้าย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปลี่ยนถ่ายจากส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง (สกย.) มาสู่ก้าวย่างของ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ (กยท.) สุรินทร์  โดยมีนายประสิทธ์ิ จันทร์พิทักษ์ 
ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายชาวสวนยางเข้าร่วมงานเป็นจ านวน
มาก 

จากนั้น ประธานและคณะได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมถวายผ้าบังสุกุล และบริวารผ้าป่าสามัคคี ซึ่งมีผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมกันทอดถวายเป็นจ านวนกว่า 3 แสนบาท เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้เงิน
สมทบทุนในครั้งนี้กว่า 3 แสนบาท พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 9 รูป  
นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กล่าวว่า ตามนโยบายของ
รัฐบาล ให้การขับเคลื่อนการพัฒนายางพาราเพื่อพัฒนาระบบยางพาราของเราให้ก้าวสู่เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางอาเซียน สู่
ตลาดผู้น าระดับโลกในอนาคต จึงเป็นการปรับเปลี่ยนถ่ายจาการยุบ 3 หน่วยงาน กสย. องค์การสวนยางและสถาบันวิจัยยาง 
มารวมกันเป็น กยท. ดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังมีการจัดท าผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนพัฒนาเครือข่ายชาวสวนยาง อีกด้วย 

ด้านนายประสิทธิ์ จันทร์พิทักษ์ ผู้อ้านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์  กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของ 
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ขา้วสงัขห์ยดของยาย วยั 70 ปี ชาวตรังใกลถึ้งก าหนดเก็บเก่ียว ถูกน ้ าท่วมเสียหายกวา่ 11 ไร่ ชาวบา้นและผูน้ า
ทอ้งถ่ินระดมพลช่วยขนยา้ย 

 
วนัน้ี (3 ธ.ค. 59) หลงัเกิดฝนตกหนกัไหลเขา้ท่วมพ้ืนท่ีอ าเภอรัษฎา ไดรั้บผลกระทบ 5 ต าบล ประกอบดว้ย ต าบล

หนองบวั ต าบลเขาไพร ต าบลคลองปาง ต าบลควนเมา และต าบลหนองปรือ รวมพ้ืนท่ีเกิดอุทกภยั 1 อ าเภอ 5 ต าบล 1 
เทศบาล จ านวน 35 หมู่บา้น ราษฎรไดรั้บความเดือดร้อน จ านวน 5,451 คน กวา่ 1,904 ครัวเรือน ล่าสุดทางจงัหวดัตรังได้
ประกาศใหอ้ าเภอรัษฎา เป็นเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภยั (อุทกภยั) แลว้ 

ขณะเดียวกนั ระดบัน ้ ายงัคงปรับระดบัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ไหลทะลกัเขา้ท่วมพ้ืนท่ีเกษตรแลว้หลายพนัไร่ ถนนตาม
เสน้ทางเขา้หมู่บา้นหลายสายถูกตดัขาด ชาวบา้นตอ้งใชเ้รือทอ้งแบนในการขนยา้ยขา้วของ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และสตัวเ์ล้ียง
ออกไปอยูบ่นท่ีสูง และไดป้ระสานก าลงัเจา้หนา้ท่ีทหารจากมณฑลทหารบกท่ี 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต าบลกะปาง 
อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เจา้หนา้ท่ี ปภ.ตรัง และฝ่ายปกครอง รวมทั้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีเร่งเขา้
ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนแลว้ 

ผู้ส่ือข่าวได้รับแจ้งจากนางสาวกญัญ์วรา บุญชากร อาสาสมคัรตรวจสวน-ครูยาง ว่าในพืน้ที ่หมู่ที ่2 ต าบลเขาไพร 
ข้าวไร่บนเนือ้ทีก่ว่า 11 ไร่ ของนางส้มแอบ ทองช่วย อายุ 70 ปี ได้รับความเสียหายมาก เป็นข้าวสังข์พนัธ์ุสังข์หยดและข้าว
บัวหอมทอง ทีใ่กล้จะถึงวนัเกบ็เกีย่ว อกีส่วนหนึ่งประมาณ 500 เลยีง ทีเ่กบ็กองไว้ถูกแช่น า้เสียหาย และยงัไม่ได้เกีย่วอกี 3 
ใน 4 ของพืน้ทีท่ั้งหมด โดยนางส้มแอบ หว่านข้าวในแปลงยางพาราทีข่อทุนปลูกใหม่ทดแทน และส าหรับแปลงข้าวไร่แห่ง
นี ้เป็นแปลงข้าว 1 ใน 13 แปลง ทีไ่ด้รับการสนับสนุนด้านวชิาการการผลติในนามครูยาง-กยท.ห้วยยอด และหมอดนิอาสา 
ร่วมกบัพฒันาทีด่นิตรัง 

ทั้งน้ี นางสม้แอบ ทองช่วย กล่าววา่ ตนไดถื้อฤกษห์วา่นเมลด็ขา้ว เม่ือวนัแห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ท่ีผา่นมา ตั้งใจ
จะเก็บเก่ียววนัท่ี 5 ธนัวาคม วนัพอ่แห่งชาติ แต่มาเกิดน ้ าท่วมไปเสียก่อน โดยขา้วเปลือกทั้งหมดจะเก็บน ามาสีขา้วเอง เพ่ือ
น าไปขาย เป็นขา้วพนัธ์ุสงัขห์ยด ราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม และขา้วบวัหอมทอง 25 บาทต่อกิโลกรัม แต่ทั้งน้ีตอ้ง
ขอขอบคุณทางผูน้ าทอ้งถ่ิน และทางอ าเภอท่ีไดใ้หก้ารช่วยเหลือขนยา้ยเลียงขา้วข้ึนจากแปลงแลว้ 
ขอ้มูลข่าวและท่ีมา 
ผูส่ื้อข่าว : ศิราวดี ศิริรัตน ์
Rewriter : วสนัตพ์รรษ จ าเริญนุสิต 
ส านกัข่าวแห่งชาติ กรมประชาสมัพนัธ์ : http://nwnt.prd.go.th 
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 นายธีธัช สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ �กยท.ชี้แจงไม่เคยออกค าส่ัง

หรือประกาศให้เกษตรกรโค่นต้นยางท้ิง หลังมีกระแสข่าวว่า จะให้เกษตรกรท่ีปลูกยางในพื้นท่ีไม่

เหมาะสม ต้องโค่นต้นยางตามนโยบายการจัด �โซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรม แต่หากเป็นความสมัครใจ  

เกษตรกรต้องยื่นแบบฟอร์มขอ�โค่นต้นยางก่อนทุกครั้ง 

 ส าหรับรายใดที่ต้องการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทนได้ประสาน�เจ้าหน้าท่ีเข้าไป

แนะน าและส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กยท.ย้้าไม่มีสั่งการจาก ก.เกษตรฯ โค่นยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม 

 

กรุงเทพฯ 4 ธ.ค. – จากกระแสข่าวควบคุมพ้ืนที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจ
ผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอประกาศย้ าชัดเจนว่ากระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไม่มีค าสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมด าเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน 
แต่ย้ าให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ให้เหมาะสมตาม
แผนที่เกษตร (Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท.  กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา กยท.ก าหนดการปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอท าการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือ
พืชเศรษฐกิจอ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท.ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและ
สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้น นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning 
by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนโยบายส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ
ผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก ( Agri-map) และเพ่ือพัฒนาระบบ
การเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้  หากพ้ืนที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการ
ปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดในการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และ 

 



ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่
เหมาะสมต่อการปลูกยางได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช
ชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทนและด าเนินการปลูก
แทนด้วยยาง แต่กลับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุย
สร้างความเข้าใจเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปลูกแทนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น ๆ เพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า 

 “กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีหนังสือสั่งการหรือนโยบายให้ กยท.ด าเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยาง
ที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพ้ืนที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรม
พัฒนาที่ดินโค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ 
ประชาสัมพันธ์ และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพารา
ด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก
และโดยข้อเท็จจริงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา 
หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ที่  กยท. ก าหนดได้โดยความสมัครใจ”   ผู้ว่าฯ กยท.-
ส านักข่าวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท.ยันไม่มีค้าสั่งให้ชาวสวนยางปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมโค่นต้นทิ้ง 
 

 

          นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.  เปิดเผยว่า จากกระแสข่าว
ควบคุมพ้ืนที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่ว
ประเทศ กยท.ขอประกาศย้ าชัดเจนว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีค าสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพ้ืนที่ที่
ไม่เหมาะสมด าเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้ าให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการ
ปลูกยาง และพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อ
เกษตรกรนั้น การส่งเสริมปลูกยางพารา กยท.ก าหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะ
มาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอท าการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละพ้ืนที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท.ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุก
ราย ดังนั้นนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นนโยบายส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่
เกษตร เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพ่ือพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน  
ทั้งนี้ หากพ้ืนที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตรระบุว่า ไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้
ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้น
ยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางได้มายื่นขอรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทนและด าเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่าพื้นที่
ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพ่ือเปลี่ยนแปลง
การปลูกแทนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่าง
คุ้มค่า 
 
 

 

 

 



 

กยท.ย้้าไม่มีนโยบายโค่นต้นยางในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมทิ้ง 

 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท.  กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา กยท.ก าหนดการปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอท าการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือ
พืชเศรษฐกิจอ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท.ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและ
สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้น นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning 
by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนโยบายส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ
ผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก ( Agri-map) และเพ่ือพัฒนาระบบ
การเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน  

 ทั้งนี้ หากพ้ืนที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะ
ติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ 

 นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทนและด าเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่า
พ้ืนที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงการปลูกแทนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า 

 



“กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีหนังสือสั่งการหรือนโยบายให้ กยท.ด าเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูก
ยางในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพ้ืนที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน
โค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ 
ประชาสัมพันธ์ และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพารา
ด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก
และโดยข้อเท็จจริงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา 
หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ที่ กยท. ก าหนดได้โดยความสมัครใจ” ผู้ว่าฯ กยท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อดีต ผอ.สกย.สุรินทร์ ผันตัวมาเป็นเกษตรกรสวนยาง ประสบความส าเร็จจ าหน่ายได้ราคาดี   

 
วันนี(้5ธ.ค.59) นายเลิศพล เต็งประวัติ อดีตผู้อ้านวยการส้านักงานสงเคราะห์การท้าสวน

ยางจังหวัดสุรินทร(์สกย.) หลังเกษียณอายุราชการ ได้ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรปลูกยางพาราใน
พื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์กว่า 50 ไร่ พร้อมกล่าว่า ราคายางในปีนี้สวนกระแสโลกดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับหลายปีท่ีผ่านมา อย่างในช่วงเวลาฤดูกาลท่ีแล้วราคายางก้อนถ้วย 16-17 บาท เกษตรกรอยู่
ยาก ปีนี้ยางแผ่นดิบขึ้นกว่า 66 บาท แต่ถ้าปรับยางก้อนถ้วยในตลาดประมูลยาง 30-31 บาท
ขึ้นมากว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าชาวบ้านสามารถลืมตาอ้าปากได้ ต้องขอบคุณทาง การยางแห่ง
ประเทศไทยท่ีดูแล อย่างน้อยปีนี้ทางรัฐบาลคงไม่เอางบประมาณมาอุดหนุนแน่นอน เนื่องจาก
ราคายางสูงขนาดนี้  

นายเลิศพล เต็งประวัติ อดีต ผอ.กสย.จังหวัดสุรินทร ์กล่าวอีกว่า ฝากเตือนไปยังพี่น้อง
เกษตรกรผู้ปลูกยางและรับจ้างกรีดยาง ราคายางดีขึ้นอย่าลืมเรื่องฝีมือกรีดยางด้วย ซึ่งเมื่อหลายปี
ท่ีผ่านมาท่านเคยรับจ้างกรีดยาง ในแต่วันต้องการปริมาณมากๆตั้งแต่ 2-30 ไร่เพื่อจะได้ค่าแรง
มากขึ้นให้ตัวเองอยู่ได้ ลืมนึกถึงคุณภาพ ในส่วนการขึ้นราคาของยางในช่วงนี้ถือว่าสวนกระแส 
เพราะปกติแล้วหากปีไหนเศรษฐกิจดีการใช้ยางเพิ่มมากขึ้นจะฉุดราคายางดีด้วยตามไปด้วย แต่
ปัจจุบันเศรษฐกิจยังไม่ดีราคาน้ ามันก็ถูกแต่ราคายางเป็นท่ีน่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน  
ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : อุทัย มานาดี 
Rewriter : อนงนาฎ สิทธิคง 
ส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th 
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วนัท่ี  6  ธ.ค.  59 

หัวข้อข่าวโซนน่ิง Agri-map ของ
กระทรวงเกษตรฯ ย า้ชัด...ไม่โค่นยางทิง้ 

 

 

จากกระแสข่าวควบคุมพ้ืนที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางทั่วประเทศ 
 
 การยางแห่งประเทศไทย  (กยท.)  จึงประกาศย้ าชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไม่มีค าสั่งให้
เกษตรกรผู้ปลูกยางในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมด าเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน  แต่ย้ าให้เดินหน้าส่งเสริม  สร้าง
ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร  (Agri-map) หวัง
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร 
 
 ดร.ธีธัช   สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  การส่งเสริมปลูกยางพารา  กยท.
ก าหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอท าการเกษตรต่อไป  
ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่  โดยมีพนักงานของ  กยท.  ท า
หน้าที่ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย 
 

 



 ดังนั้น นโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม  (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตร
ฯ เป็นนโยบายส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพ่ือพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน 
 
 ทั้งนี้   หากพ้ืนที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตร  ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง  พนักงาน  กยท.จะ
ติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด  ในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา 
 
 ขณะเดียวกัน  กยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรม
เสียหาย  ต้นยางให้ผลน้อย  และตั้งอยู่ในพื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง  ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
 
 นอกจากนี้  ส าหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทน  และด าเนินการปลูกแทนด้วยยาง  แต่กลับ
พบว่า พ้ืนที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา  จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงการปลูกแทน  ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ  เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า 
 
 “กระทรวงเกษตรฯ  ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ  หรือนโยบายให้  กยท. ด าเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวน
ยางที่ปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมโค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด  ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ  9 ของพ้ืนที่ปลูกยาง
ทั้งหมด (ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน)  แต่กระทรวงเกษตรฯ  มีนโยบายให้  กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ  
ประชาสัมพันธ์  และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพ้ืนที่ไม่เหมาะสม  ปลูกทดแทนยางพารา
ด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิง
รุก (Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง  การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน  เกษตรกรยังคง
เลือกปลูกยางพารา  หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  ที่ กยท.  ก าหนด  ได้โดยความสมัคร
ใจ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 


